

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁNSỰ ĐẢNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

*

Số -CV/BCSĐTNTMT
Về công tác tổ chức bộ máy

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ

Tại phiên họp ngày 21 tháng 01 năm 2025, sau khi nghe Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi hợp nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thảo luận và quyết nghị như sau:

Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết cho Bộ mới đi vào hoạt động ngay khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, Ban cán sự đảng Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ khẩn trương tập trung chỉ đạo, hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức và dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị, trong đó nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu sau:

1. Về chức năng, nhiệm vụ

- Đối với các đơn vị không thực hiện hợp nhất, sáp nhập, trước mắt tiếp tục kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện có.

- Đối với các đơn vị thực hiện hợp nhất, sáp nhập với các đơn vị khác trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì kế thừa chức năng, nhiệm vụ mà các đơn vị đó đang đảm nhiệm; đồng thời, điều chuyển hợp lý một số chức năng, nhiệm vụ đang có sự giao thoa giữa các đơn vị để thực hiện theo đúng nguyên tắc một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, như tài nguyên nước, thủy lợi, bảo tồn và đa dạng sinh học, cụ thể: chuyển các nhiệm vụ quản lý về nguồn nước từ lĩnh vực thủy lợi sang Cục Quản lý tài nguyên nước để thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về tài nguyên nước; chuyển các nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học từ các lĩnh vực có liên quan sang Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học để thống nhất một đầu mối quản lý nhà nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

- Đối với các đơn vị thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp, tiếp tục kế thừa chức năng, nhiệm vụ đang giao cho các đơn vị của hai Bộ thực hiện để tránh xáo trộn lớn. Đồng thời, có sự điều chỉnh hợp lý theo hướng Vụ là đơn vị

tham mưu tổng hợp, thực hiện chức năng tham mưu về cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, không thực hiện nhiệm vụ chủ trì thực hiện dự án cụ thể; các nhiệm vụ có tính chất tổng hợp, liên quan đến nhiều đơn vị thì giao một đơn vị làm đầu mối chủ trì thực hiện, có sự tham gia, phối hợp của các vụ, cục quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, phân công thực hiện như sau:

+ Nhiệm vụ tham mưu giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội; quản lý nhà nước về bí mật nhà nước trong các quản lý lĩnh vực của Ngành, giao Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện.

+ Nhiệm vụ thẩm định các định mức kinh tế - kỹ thuật của Ngành, giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì thực hiện.

+ Nhiệm vụ về quản lý, thực hiện các dự án hợp tác quốc tế, thực hiện theo hướng Vụ Hợp tác quốc tế tham gia từ đầu cho đến khi ký kết văn kiện dự án, từ khi triển khai thực hiện dự án thì giao các đơn vị thụ hưởng chủ trì thực hiện.

+ Về nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng chuẩn bị ý kiến Thành viên Chính phủ, căn cứ từng nội dung xin ý kiến, Bộ trưởng phân công đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp để tham mưu thực hiện. Văn phòng Bộ chủ trì tham mưu phân công, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chuẩn bị ý kiến Thành viên Chính phủ.

+ Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học là đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; công tác quản lý các khu bảo tồn tiếp tục duy trì như hiện nay.

2. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ cần được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn tối đa đầu mối; cần có sự thống nhất chung giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, đồng thời có tính đến yếu tố đặc thù theo từng lĩnh vực. Việc thành lập phòng/tổ chức bên trong đơn vị bảo đảm theo đúng nguyên tắc, tiêu chí theo quy định của pháp luật; có phạm vi, đối tượng quản lý rõ ràng, có khối lượng công việc lớn cần tổ chức độc lập để triển khai nhiệm vụ; tránh tình trạng chia nhỏ, cắt khúc công việc.

Thực hiện nhất quán chủ trương giảm tối đa các đầu mối có chức năng tham mưu tổng hợp trực thuộc Cục theo hướng như sau:

- Các nhiệm vụ về quản trị nội bộ (*khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, kế hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ*) tổ chức lại thành 01 đơn vị (Văn phòng Cục/Phòng Tổng hợp) để thực hiện.

- Chỉ xem xét duy trì/tổ chức đầu mỗi độc lập thực hiện nhiệm vụ về kế hoạch, tài chính (*Phòng Kế hoạch - Tài chính*) đối với các cục có khối lượng nhiệm vụ, đề án chuyên môn và nguồn kinh phí hoạt động lớn, hằng năm phải xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ phức tạp (*như Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Môi trường*);

- Chỉ xem xét duy trì đầu mỗi độc lập thực hiện nhiệm vụ về tổ chức cán bộ (gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng) đối với cục có nhiều tổ chức trực thuộc, số lượng công chức, viên chức và người lao động lớn (*như Cục Khí tượng Thủy văn, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam*).

+ *Nhiệm vụ về chính sách, pháp chế*: cơ bản không tổ chức một đầu mỗi độc lập thực hiện nhiệm vụ về chính sách, pháp chế để tránh phát sinh nhiều đầu mối tham mưu tổng hợp, giảm khâu trung gian trong công tác xây dựng pháp luật. Chỉ thành lập tổ chức độc lập tham mưu về công tác chính sách và pháp chế đối với những lĩnh vực lớn, phức tạp, thường xuyên thực hiện rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, gắn với việc tham mưu thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (nếu có).

- Đối với các phòng chuyên môn trực thuộc cục: được tổ chức theo lĩnh vực chuyên môn hoặc địa bàn nhưng phải thống nhất; nếu hiện đang tổ chức quản lý theo địa bàn nhưng chia nhỏ thì cần rà soát, tính toán ghép lại cho hợp lý để thu gọn đầu mối. Trường hợp cần tổ chức quản lý theo mô hình chi cục thì chỉ tổ chức mô hình này tại khu vực miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên để nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý và kịp thời phản ứng chính sách, tránh phát sinh khâu trung gian trong tổ chức thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước, trừ những lĩnh vực có tính đặc thù.

- Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc cục: nghiên cứu sắp xếp theo hướng đã có đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác quản lý về lĩnh vực thì không tổ chức đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trực thuộc cục. Đối với những lĩnh vực quản lý nhà nước lớn thì có thể xem xét duy trì một số đơn vị sự nghiệp nhưng không trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ với các đơn vị khác; trường hợp lĩnh vực có nhiều hoạt động ngoại nghiệp gắn với địa bàn, có tính chuyên sâu (*địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn, ...*) thì xem xét tiếp tục duy trì mô hình tổ chức đơn vị sự nghiệp theo địa bàn như hiện nay.

- Trước mắt, tiếp tục duy trì mô hình đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ về thông tin dữ liệu trực thuộc cục (nếu có) để hoàn thành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đồng thời, có lộ trình để đến năm 2026 thì xem xét tổ chức lại, chuyển về Cục Chuyển đổi số trực thuộc Bộ để thống nhất một đầu mối tích hợp và quản lý dữ liệu chung của ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Ban cán sự đảng để rà soát, tiếp tục hoàn thiện Đề án kiện toàn tổ chức và dự thảo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị; kịp thời báo cáo Ban cán sự đảng để xem xét, chỉ đạo.

Ban cán sự đảng Bộ thông báo các đơn vị biết, thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng, Bí thư BCSD (để b/c);
- Các Đ/c Thứ trưởng, TV BCSD (để b/c);
- Đảng ủy Bộ;
- Lưu: VPBCSD.

T/L BAN CÁN SỰ ĐẢNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Tân Tuyền